



## พิธีประกาศผลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เฉลิมพระเกียรติ 'หนึ่งรักและภักดี'

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ "หนึ่งรักและภักดี" ทั้ง 10 เรื่อง กรุงเทพฯ มีโปรแกรมฉายที่เอสพลานาดรีชดาในโรงภาพยนตร์ที่ 3 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม รอบ 11.00 น., วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม รอบ 15.00 น., วันจันทร์ที่ 5 ธ.ค. ฉายรอบ 15.00 น. ภาคเหนือ ในวันที่ 7 ธ.ค. 2554 ฉายที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ในโรงภาพยนตร์ที่ 4 รอบ 17.00 น. ภาคอีสานที่โรงภาพยนตร์เซ็นทรัลอุดรธานี ในวันที่ 8 ธ.ค. 2554 ณ โรงภาพยนตร์ที่ 7 รอบ 17.00 น. และภาคตะวันตกที่เมเจอร์หัวหิน ในวันที่ 11 ธ.ค. 2554 รอบ 17.00 น. ในโรงภาพยนตร์ที่ 2 รวมถึงนำผลงานทั้ง 10 เรื่องไปจัดทำในรูปแบบวีดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนและคนไทยได้รับชมต่อไป



พิศวรรณ อชันนพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เซลส์แอนด์ประเทศไทย จำกัด

"เนื่องในศุภวาระมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปี 2554 นี้ บริษัท เซลส์แอนด์ประเทศไทย จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเรื่องราวของภาพยนตร์สั้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการน้อมนำหลักการทรงงานและพระราชจริยวัตรที่งดงาม นำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นเพื่อถ่ายทอดให้พวกเราคนไทยทุกคนได้ภาคภูมิใจว่า ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกเหนือไปจากนั้นยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนต่อไป"

"แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากแนวความคิดที่ว่า ต้องการที่จะปลูกฝังเยาวชนในปัจจุบันให้รับรู้ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างไร จึงได้ถ่ายทอดเหมือนเล่านิทานให้เด็กฟัง เพื่อให้พวกเขาเกิดความรักที่เป็นความรู้สึกจากหัวใจ...ทุกครั้งก็เอ๋ยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในความรู้สึกของผมแล้ว ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกจะมาเปรียบได้ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงพระปรีชาสามารถทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ท่านรักประชาชน ผมคิดว่าท่านคือเทวดาที่เดินดินได้"



ประสิทธิ์ชัย คัมภีร์ศาสตร์ พู่กับ "นิทานของพ่อ"



ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ "หนังสือรักและภักดี" เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีในการแสดงพลังความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยความคิดริเริ่มของผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ งาม รังสี หรือกลุ่ม freefilmfirst โดยมีบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก

โครงการนี้ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจส่งบทภาพยนตร์เข้ามาคัดเลือกในรอบแรกตามกติกาจำนวนกว่า 400 เรื่อง คณะกรรมการใช้เวลาพิจารณาเลือกเฟ้นเพื่อหาบทภาพยนตร์ที่เหมาะสมถึง 3 เดือนจนได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 เรื่องและมีการจัดฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพยนตร์สั้นจากผู้กำกับมืออาชีพ ก่อนที่จะนำบทกลับไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นและส่งเข้าประกวดในรอบสุดท้าย

งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลมีขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ณ โรงภาพยนตร์สยามพารากอน โดย คุณสิริพร สุโกศล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสังคม และกรรมการมูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ คุณพิศวรรณ อัมชะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกันเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้แก่ 10 ทีมที่ชนะการประกวด ดังนี้

- ระดับกลุ่มเยาวชน ได้รับรางวัล 3 รางวัลด้วยกันดังนี้  
รางวัลนักแสดงดีเด่น เรื่อง "คำตอบของปัญหา" ผลงานกำกับการแสดงของนางสาววันระวี แสงอาคม แห่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี และนายณัชพล ศรีสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี ผู้กำกับการแสดงเรื่อง "บันทึกรักภักดี" คำว่ารางวัลบทภาพยนตร์สั้นดีเด่นและรางวัลกำกับการแสดงดีเด่น
- ระดับกลุ่มอุดมศึกษา นางสาวฟ้าริดา อับดุลเลาะ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของเรื่อง "ศิษินีฟ้าตอनी" รับรางวัลภาพยนตร์สั้นมีศิลปะยอดเยี่ยม, นางสาวกานต์สินี พิทักษ์วงษ์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับรางวัลภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมไปจาก "เรื่องเล่าของพ่อ" รางวัลตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาจากเรื่อง "พลังงาน" กำกับการแสดงโดย นายสุรเดช อินทร์อ่ำ นักศึกษาโรงเรียนเทคนิคพิเศษการอยุธยา และรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เรื่อง "สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน" ผลงานกำกับของนายณรงค์ ศรีโสภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

# ข่าวสด

กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 8 ธันวาคม 2554

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7679

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 128.42 Ad Value: 179,788

PRValue (x3): 539,364

ศิลปิน: ลีลี

โฆษณาแฝง: หนึ่งรักและภักดี: พิธีประกาศผลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ"หนึ่งรัก...

• ระดับกลุ่มประชาชนทั่วไป รางวัลภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม เรื่อง "หุ่นใจหิน" ผลงานกำกับของนายเชาวเรศ บุญยพานิช, เรื่อง "ห้องแห่งความฝัน" ฝีมือสร้างสรรค์ของนายจรินทร์ ชมสวน คำว่ารางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมและนักแสดงยอดเยี่ยม, เรื่อง "นั่งไถ่ดวงแกมเสียงฮือ" กับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ก็กับการแสดงโดยนายกิจชภณ ปวิวงศ์ไพศาล และเรื่องที่เกิดเด่น สร้างสรรค์ผลงานได้โดดเด่นคณะกรรมการจนกระทั่งคว้าไปถึง 5 รางวัล ได้แก่เรื่อง "นิทานของพ่อ" ผลงานกำกับการแสดงของนายประสิทธิ์ชัย คัมภีร์ศาสตร์ รับรางวัลภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม, รางวัลกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, รางวัลลำดับเสียงยอดเยี่ยม, รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม และรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม

นอกเหนือจากรางวัลทั้ง 10 ที่เจ้าของผลงานได้รับไปอย่างภาคภูมิใจ สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือ การทุ่มเททั้งพลังกายพลังใจและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยเรียงจนกลายมาเป็นสุดยอดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ "หนึ่งรักและภักดี" นำมาฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสชมพร้อมๆ กับการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลอันยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม ศกนี้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
โดย บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

